



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๕๐๑๖

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัด มหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ในวันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
๑	ให้ทุกพื้นที่จัดทำแผนการฉีดวัคซีน โดยขอให้เพิ่มปริมาณการฉีดวัคซีนในแผนเดิม เป็นระบบซ้ำเสริม ร้อยละ ๒๐ เพื่อรองรับประชาชนที่ Walk in ไปยังหน่วยบริการ และจัดตั้งผู้บริหารจัดการหน่วยฉีดวัคซีน ที่เป็นผู้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ วัคซีน รวมทั้งมีการสื่อสารและแก้ปัญหาได้ดี และรายงานผลการดำเนินงาน การฉีดวัคซีนให้รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามจำนวน ๖ ทีม ที่รับผิดชอบอำเภอต่างๆ ทราบผลการดำเนินงานทุกวัน	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๒	ให้รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ทั้ง ๖ ทีม ตามคำสั่งที่ ๑๙๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม และประเมินผล ในการบริหารจัดการการ ให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดำเนินการติดตามกำกับการทำงาน และอำนวยความสะดวกให้บริการฉีดวัคซีน ในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้รายงานความก้าวหน้า ในการดำเนินการในการประชุม EOC ครั้งต่อไป	- ทีมที่ ๑ นายหัสชา เนือยทอง - ทีมที่ ๒ นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ - ทีมที่ ๓ นายอุดม บุษพาทาเต - ทีมที่ ๔ นายวิเชียร ฉากจนโรดม - ทีมที่ ๕ นายวัฒน์ ตรีวัฒนา - ทีมที่ ๖ นายบุญถม ปาปะแพ
๓	ขอให้ทุกอำเภอพิจารณาใช้ชุดตรวจ ATK จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชุดใน ๑๒ Setting ที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค ได้แก่ ๑) ในหน่วยงานราชการที่มีประชาชน ไปใช้บริการจำนวนมาก ๒) อำเภอที่มีการ จัดกิจกรรมทางสังคม โดยเฉพาะอำเภอ ที่มีการระบาด เช่น อำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิสิสัย และอำเภอบรบือ และขอให้จัดทำมาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ก่อนดำเนินการจัดกิจกรรม (ยกเว้นงานศพ) เช่น การลงทะเบียนก่อนเข้างาน เป็นต้น	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๔	ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ ๔.๑ ให้ดำเนินการปิดโรงพยาบาลสนามทุกแห่ง ภายในวันศุกร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ (ล่าช้าไม่เกินวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔) ภายในมาตรการการฉีดวัคซีนที่ ครอบคลุม และผู้ป่วยยืนยันมีจำนวนลดลง ๔.๒ ให้ยกระดับการจัดทำ Community Isolation/ Home Isolation ในพื้นที่ ตนเอง และจัดทำแผนการดำเนินการ โดย ๑) การเปิดบริการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation ๒) การเปิด Community Isolation ในหน่วยบริการ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ๔.๓ หากพื้นที่ใดไม่พร้อมดำเนินการจัดทำ Community solution/Home Isolation ในพื้นที่ตนเอง ให้รับเข้ารักษาผู้ป่วยยืนยันที่โรงพยาบาลขึ้นชม หรือ โรงพยาบาลกุดรัง ๔.๔ จะดำเนินการมอบเกียรติบัตรให้อำเภอที่มีการฉีดวัคซีนครบ ร้อยละ ๑๐๐ หรือ มีการดำเนินการจัดทำ Community Isolation/Home Isolation ในพื้นที่ เพื่อมอบขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานและให้ประชาชนในพื้นที่ได้เล็งเห็นความสำเร็จ ในการปฏิบัติงาน	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
๕	ให้ทุกอำเภอดำเนินการตรวจสอบสถานะประชาชนชนในพื้นที่ในประเด็นการเข้ารับการฉีดวัคซีน ตามแบบฟอร์มที่จังหวัดกำหนดให้ และหากมีผู้ปฏิเสธการฉีดวัคซีน ให้ลงลายมือชื่อรับรองเพื่อแสดงความไม่ประสงค์ฉีดวัคซีน และให้ อสม./ผู้นำชุมชน ลงลายมือชื่อกำกับ และรายงานผลการดำเนินงานให้นายอำเภอทราบต่อไป	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๖	ให้กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบสถานะประชาชนชนในทุกอำเภอ ในประเด็นการเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นข้อมูลภาพรวมในจังหวัด และให้รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกท่าน นำเสนอข้อมูลดังกล่าวในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ	- กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์ สาธารณสุข
๗	ให้ทุกอำเภอ ดำเนินการ ๗.๑ จัดทำข้อมูลการฉีดวัคซีนของประชาชนในพื้นที่ตนเอง โดย Countdown ตามเป้าหมายประชาชนที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนทั้งหมด และหากอำเภอใด ดำเนินการฉีดวัคซีนได้ครบตามเป้าหมาย จะพิจารณามอบรางวัลให้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ๗.๒ จัดทำข้อมูลการฉีดวัคซีนของประชาชน โดย Countdown ตามเป้าหมาย ๑๐ วัน ๑๐ หมื่นได้ส	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง



(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ฉ.พ



นายสังศิต เชื้อถิ่นฟ้า

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข